

# PSTC มีเอี่ยว EPC โรงไฟฟ้าขยะ ทุ่มดีลผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่

**ทันหุ้น** - บิ๊กบอส PSTC “พระนาย กังวารรัตน์” แยมมีเอี่ยว EPC โรงไฟฟ้าขยะ คาดมูลค่าการก่อสร้างราว 1 พันล้านบาท พร้อมไฟกัสรุกรกิจจำหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า เชื้อรื้อจัดงบพัฒนาโครงการอื้อซ่า จับตาแผนร่วมมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ 25-26 ตุลาคมนี้ ฟากโบรกชีแนวโน้มผลงานไตรมาส 3 โตโดดเด่น เซียร์ “ซื้อ” อนาคตไกล 1.32 บาท

ดร.พระนาย กังวารรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ผู้ออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม รวมถึงผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกที่ครอบคลุมทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวมวล พลังงานลม และพลังงานขยะ เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนจะเข้ารับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

→ **อ่านต่อหน้า 31**



ดร.พระนาย กังวารรัตน์



โดยที่ผ่านมามีหลายพันธมิตรเข้ามาเจรจาจำนวน 3 ราย กำลังการผลิตแห่งละ 10 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตอ่อนนุช กรุงเทพฯ พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนนทบุรี เพื่อต้องการให้บริษัทก่อสร้าง หรือทำ EPC ให้ เบื้องต้นคาดว่าจะมีมูลค่าการก่อสร้าง 10 เมกะวัตต์ อยู่ที่ 1,000 ล้านบาท

● **ระบบจ่ายไฟฟ้า**

ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) จากธุรกิจจำหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าอยู่ราว 300-400 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในปีนี้ประมาณ 200 ล้านบาท และช่วงที่เหลือของปี บริษัทจะโฟกัสงานเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟฟ้ามากขึ้น เพราะเป็นช่วงที่หน่วยงานรัฐจะมีงบประมาณพัฒนาโครงการต่างๆ ออกมา อาทิ กระทรวงพลังงาน มีงบสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศมูลค่าราว 1,000 ล้านบาท รวมถึงโครงการติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าของโครงการ USO Net เฟส 2 มูลค่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประมาณ 500 ล้านบาท จากมูลค่ารวมโครงการทั้งหมด 19,000 ล้านบาท

ขณะที่ทิศทางธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก คาดไตรมาส 4/2561 จะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าชีวภาพกำลังการผลิต 5.6 เมกะวัตต์ได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตในการจำหน่ายไฟฟ้า ส่วนในอนาคตบริษัทตั้งเป้าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2564-2565 ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีใบอนุญาตขายไฟฟ้าแล้ว 70 เมกะวัตต์ ซึ่งยังไม่รวมกับใบอนุญาตในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) 50 เมกะวัตต์

● **ผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่**

ด้านธุรกิจการจำหน่ายและระบบท่อส่งน้ำมัน แหล่งข่าวจากอุตสาหกรรมพลังงาน เปิดเผยว่า คาด PSTC จะบรรลุข้อตกลงในการร่วมมือกับพันธมิตรรายใหญ่ในประเทศ คาดจะเห็นความ

ชัดเจนในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคมนี้ สำหรับช่วงที่ผ่านมามี PSTC ประกาศข่าวว่าจะไปก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ระยะทาง 342 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดขั้นตอนการพิจารณา EIA จะใช้ระยะเวลาราว 4-6 เดือน

โดยบริษัทได้ยื่นรายงานวิเคราะห์ไปแล้วปลายสิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากได้ EIA แล้ว บริษัทจะนำแผนการลงทุนดังกล่าวเข้าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2562 เพื่อขออนุมัติการลงทุน ส่วนรายละเอียดและมูลค่าการลงทุนปัจจุบันอยู่ระหว่างรอความชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะต่ำกว่าโครงการแรกที่ 9,000 ล้านบาท ซึ่งมีระยะทาง 500 กิโลเมตรในภาคเหนือ

● **อนาคตไกล 1.32 บ.**

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า PSTC รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2561 ทำ All Time High อีกครั้งที่ 31.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามคาด (30.8 ล้านบาท) เติบโตโดดเด่น 128% จากไตรมาสที่ผ่านมา และเติบโตเพิ่มขึ้น 28% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน จากรายได้ของ BIGGAS ที่เติบโตโดดเด่น ส่งผล

ให้รายได้รวมทำจุดสูงสุดใหม่เป็นไตรมาส 4 ติดต่อกัน ที่ 837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ขายก๊าซของ BIGGAS รายงานที่ 517.6 ล้านบาท เติบโต 25% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน แต่รายได้ขายไฟฟ้าลดลงที่ 98 ล้านบาท ซึ่งมีโรงไฟฟ้าชีวมวลปิดซ่อมแซม 2 สัปดาห์

ขณะเดียวกันฝ่ายวิเคราะห์คาดว่าแนวโน้มกำไรไตรมาส 3/2561 จะเติบโตโดดเด่นจากไตรมาส 2/2561 และช่วงเดียวกันกับปีก่อน จากกรณีที่ไม่มีโรงไฟฟ้าปิดปรับปรุง รวมถึงรายได้จากการขายก๊าซของ BIGGAS ทั้งในครัวเรือนและการขายก๊าซ LNG ที่บริษัทเซ็นสัญญากับ PTT ในไตรมาส 1/2561 ที่ผ่านมามี โดยเน้นการขายให้กับกลุ่มลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม คาดจะเริ่มเห็นยอดขายเข้ามาในช่วงไตรมาส 3/2561 เป็นต้นไป คงคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าพื้นฐานปี 2561 ที่ 1.32 บาท